

KỶ HỢP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

sản xuất, kinh doanh ổn định. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh được thực hiện tốt. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng thời gian tới nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh vẫn lớn, đề nghị Quốc hội, Chính phủ điều chỉnh kịch bản ứng phó với dịch sát tinh hình thực tế, tiếp tục hỗ trợ kinh phí nâng cao năng lực xét nghiệm, cung cấp vắc-xin phòng Covid-19 để tiêm trên diện rộng, bảo đảm nguồn cung ứng thuốc điều trị bệnh nhân Covid-19...

Phát biểu tại buổi thảo luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Công tác phòng, chống dịch Covid-19 của cả nước, của tỉnh đã cơ bản thành công, dịch cơ bản được khống chế; tuy nhiên, khi thực hiện điều chỉnh sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch thì nguy cơ dịch xâm nhập, bùng phát vẫn có, do vậy tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; Quốc hội, Chính phủ phải có lộ trình từng bước đưa cả nước

chuyển sang trạng thái bình thường mới, trong đó phải đẩy mạnh tiêm vắc-xin, xét nghiệm nhanh, tuân thủ "5K". Đồng chí cho rằng, 9 tháng đầu năm 2021 kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, Quốc hội, Chính phủ cần quan tâm, nghiên cứu, đề ra các giải pháp xác thực để khôi phục, lấy lại đà tăng trưởng, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, tháo gỡ các nút thắt để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đồng chí tiếp tục đề xuất kiến nghị một số điểm, giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo Tổng thư ký Quốc hội trình kỳ họp.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội họp trực tuyến, nghe lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, các ủy ban của Quốc hội trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Cảnh sát cơ động, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Sau đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ về 2 dự án luật này. Các đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung 2 dự án luật, đồng thời đề nghị ban soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung một số từ ngữ cho phù hợp, chuẩn xác; rà soát, đối chiếu một số quy định với các luật khác liên quan để tránh chồng chéo. Các đại biểu cũng góp ý về chế độ,

chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động, về giám sát hoạt động của cảnh sát cơ động. Với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, các đại biểu góp ý về các nhóm vấn đề liên quan đến sở hữu công nghiệp, quyền tác giả, quyền liên quan, về tăng cường cải cách hành chính, cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ, xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ... Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo Tổng thư ký Quốc hội trình kỳ họp.

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại phường Kỳ Bá.

Sáng ngày 21/10, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đi kiểm tra công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại thành phố Thái Bình. Ngay sau khi tỉnh cơ chỉ đạo về đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19, các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố đã khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ tiêm vắc-xin ngay trong chiều và tối ngày 20/10; tổ chức tiêm vắc-xin cho người dân từ sáng ngày 21/10. Công tác tiêm vắc-xin được thực hiện bởi đội ngũ y bác sĩ đã được tập huấn kỹ năng tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Mọi người dân trước khi tiêm được kiểm tra, khám sàng lọc, khai báo y tế và được bố trí theo từng khu vực để bảo đảm giãn cách. Khu vực tiêm được bố trí theo đúng quy định. Thành phố phấn đấu đến hết ngày 24/10/2021 sẽ hoàn thành tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho gần 60.000 người dân trên địa bàn.

Qua kiểm tra tại hai điểm tiêm: Trung tâm Y tế thành phố và phường Kỳ Bá, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đánh giá cao các điểm tiêm đã thực hiện tốt các quy định trong công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Đồng thời, ghi nhận sự nỗ lực của ngành Y tế trong công tác chỉ đạo các đơn vị, lực lượng y tế chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế cho các điểm tiêm vắc-xin. Để bảo đảm chiến dịch tiêm chủng đạt tiến độ nhanh nhất và hiệu quả cao, đồng chí yêu cầu ngành Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục bố trí lực lượng, cơ sở vật chất chu đáo để phục vụ việc tiêm vắc-xin. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích của việc tiêm phòng, chủ động đi tiêm vắc-xin để góp phần bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Khương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



Làn sóng dịch Covid-19 thứ tư bùng phát ở Việt Nam đã tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh, sinh kế và đời sống nhân dân song ngành Nông nghiệp vẫn tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Tại Thái Bình, 9 tháng đầu năm 2021, chăn nuôi dù phải đối

Đồng chí Trần Ngọc Phúc, Phó Giám đốc Sở Công Thương



mặt với giá thức ăn tăng, nuôi trồng thủy sản khó tiêu thụ vì bị đứt chuỗi cung ứng nhưng tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh vẫn tăng 2,4% so với năm 2020. Tuy nhiên, hiện dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp; để phục hồi nền kinh tế, Quốc hội, Chính phủ cần nghiên cứu kỹ nhân tố tác động đến nền kinh tế, đề ra chỉ tiêu cụ thể, sát thực của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Tôi nhất trí cao với nhiệm vụ Chính phủ đề ra là thực hiện xuất khẩu, hiệu quả hơn cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, phát triển kinh tế số, xã hội số song cần có giải pháp giải quyết việc làm cho lao động dư thừa khi các doanh nghiệp thực hiện công nghệ số hóa trong sản xuất, nhất là doanh nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Y tế



Tôi cơ bản nhất trí với đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của Chính phủ trình bày tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV; các số liệu đưa ra đã phản ánh đúng tình hình thực tế cả nước. Đặc biệt, quý III/2021, tổng sản phẩm trong nước giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tinh và công bố GDP quý đến nay. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, làm giảm mức tăng chung của toàn bộ nền kinh tế. Đã xảy ra nghịch lý, năm 2020 các doanh nghiệp vẫn hoạt động ổn định nhưng hàng hóa không xuất khẩu được, năm 2021 hàng hóa được thông thương với thế giới thì hoạt động sản xuất trong nước lại bị ngưng trệ vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Tôi rất mừng là tại Thái Bình, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của công đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn cơ bản ổn định. Hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ từng bước được phục hồi, tăng trưởng khá. Tôi đề nghị Quốc hội, Chính phủ có lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, phấn đấu kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên phạm vi cả nước, từng bước đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới để tập trung khắc phục hậu quả của dịch, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Có giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu, ưu tiên cơ chế, chính sách hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm cung ứng, lưu thông hàng hóa thông suốt.

Bà Bùi Thị Hương, Chủ tịch UBND phường Đê Thám (thành phố Thái Bình)



Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Đê Thám đã họp ngay trong đêm ngày 20/10 để triển khai tới các thành viên Ban Chỉ đạo và thông báo cho toàn bộ các tổ dân phố, tất cả nhân dân trong độ tuổi từ đủ 18 - 65 tuổi đã lên danh sách. Thời gian tiêm từ 8 giờ đến 22 giờ ngày 21/10. Phấn đấu ngày 24/10 sẽ hoàn thành tiêm 1.618 mũi vắc-xin phòng Covid-19 do thành phố phân bổ.

Ông Lương Quốc Hưng, tổ 12, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình)



Hôm nay được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tôi rất phấn khởi, yên tâm. Để có được vắc-xin tiêm cho người dân vào thời điểm này là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của các đồng chí lãnh đạo từ trung ương đến tỉnh và thành phố Thái Bình. Mong rằng chúng ta sẽ nhanh chóng không chong dịch Covid-19, giúp ổn định cuộc sống, người dân yên tâm lao động sản xuất.

Bà Dương Thị Ngọc, tổ 2, phường Đê Thám (thành phố Thái Bình)



Khi nhận được thông báo đi tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tôi rất phấn khởi, cảm thấy rất vui mừng. Trước khi tiêm tôi đã được cán bộ y tế giải thích kỹ nên không lo lắng. Trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng, được tiêm càng sớm càng tốt, đây không chỉ là quyền lợi của chính mình mà còn là trách nhiệm với cộng đồng, bảo vệ sức khỏe cho gia đình, cộng đồng.

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 21/10, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo huyện Kiến Xương đi khảo sát việc xây dựng mô hình tổ dân cư tự quản tại xã Bình Định (Kiến Xương). Xã Bình Định hiện có 98 tổ dân cư tự quản tại 8 thôn, hoạt động dưới sự lãnh đạo của chi ủy và ban công tác mặt trận

thôn. Ủy ban MTTQ xã, Công an xã có trách nhiệm tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và trực tiếp hướng dẫn nội dung hoạt động của tổ dân cư tự quản nhằm tăng cường tinh đoàn kết, gắn bó, phát huy dân chủ trong nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị và bình yên trong các thôn; vệ sinh môi trường, thực hiện chính sách an sinh xã hội, cũng cố

mối đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng dân cư. Trong những năm qua, các tổ dân cư tự quản đã vận động nhân dân đóng góp hơn 42.000 ngày công, tự nguyện hiến đất và các công trình xây dựng khác với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng mà không yêu cầu bồi thường, đền bù, tổng số tiền tự nguyện để xây dựng nông thôn mới hơn 107,8 tỷ đồng. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, các tổ dân cư tự quản đã phát huy hiệu quả

trong việc nắm rõ di biến động dân cư, tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống dịch. Hoạt động của các tổ dân cư tự quản được sự ủng hộ, xã hội hóa các nguồn lực để duy trì các hoạt động nghĩa tình, đồng viên, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống. Tổ trưởng, tổ phó các tổ dân cư tự quản được hỗ trợ tổng số tiền hơn 30 triệu đồng/năm từ quỹ hỗ trợ cho cán bộ không hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước của xã Bình Định. Tại buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây

là mô hình để các địa phương học tập, nghiên cứu nhân rộng nhưng cần xây dựng phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương, dựa trên tinh thần tự nguyện của nhân dân. Các tổ dân cư tự quản cần có quy chế hoạt động, tuân thủ đúng quy định của pháp luật; phải dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động; phải sát dân, hiếu, tôn trọng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân.

XUÂN PHƯƠNG

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ GIÁO DỤC...

(Tiếp theo trang 1)

năm học, hiện nay các cơ sở giáo dục cơ bản đã hoàn thành điều chỉnh kế hoạch dạy học, tận dụng thời gian vàng để dạy và học nội dung cốt lõi. Các kỹ thi thi nghiệp THPT và thí vào lớp 10 được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế, đạt hiệu quả cao. Về công tác chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, toàn ngành đã tích cực bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí mua sắm, tu bổ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Hiện nay, về cơ bản Thái Bình kiểm soát tốt dịch

Covid-19, tuy nhiên tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước nguy cơ dịch xâm nhập và bùng phát vẫn luôn thường trực. Vì vậy, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng các phương án, kịch bản, sẵn sàng chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến nếu dịch có những diễn biến phức tạp. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh đã thực hiện nhiều cơ chế, chính sách, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện

tốt nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2021 - 2022. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện gặp một số khó khăn, vướng mắc. Đồng chí đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm, tháo gỡ khó khăn bằng việc ban hành định biên giáo viên chương trình giáo dục phổ thông 2018 để tỉnh có cơ sở xác định vị trí việc làm, tuyển dụng giáo viên; đồng thời, hướng dẫn cụ thể hơn về việc đặt hàng đào tạo giáo viên để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương xây dựng kế hoạch đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên. Phát biểu kết luận, đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận những nỗ lực của ngành Giáo dục Thái Bình trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, nhấn mạnh nội dung địa phương cần chú trọng thực hiện trong thời gian tới, trong đó nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là bảo đảm an toàn phòng, chống dịch cho học sinh, cán bộ, giáo viên. Cùng với đó, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong năm học; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo; phát triển giáo dục từ số lượng sang chú trọng chất lượng. Triển khai thực

hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 song song với việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh các cơ sở giáo dục phải chuyển từ quản lý sang quản trị nhà trường. Để làm được việc này đòi hỏi đội ngũ cán bộ về nghiệp vụ, giáo viên, đặc biệt là hiệu trưởng phải thay đổi nhận thức, hành vi và hoạt động, có tư duy sâu sắc trong các hoạt động giáo dục của nhà trường. Trước đó, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đi kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2021 - 2022 tại Trường THCS Hợp Hưng (Đông Hưng).

Triển khai kế hoạch vận động quỹ "Vì người nghèo" năm 2021

Chiều ngày 21/10, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận động, xây dựng quỹ "Vì người nghèo", triển khai kế hoạch vận động quỹ "Vì người nghèo" năm 2021.



Ủy ban MTTQ tỉnh trao nhà đại đoàn kết cho bà Phí Thị Gắn, thôn Thiên Kiểu, xã Thái Thọ (Thái Thụy).

Tính đến hết tháng 9/2021, quỹ "Vì người nghèo" 3 cấp có số dư trên 22,8 tỷ đồng; trong đó, vận động từ tháng 10/2020 đến tháng 9/2021 trên 12,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây mới 184 nhà, sửa chữa 77 nhà đại đoàn kết trị giá trên 3,9 tỷ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí cho 344 bệnh nhân nghèo trị giá trên 240 triệu đồng; hỗ trợ cây, con giống, phát triển sản xuất cho 195 hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 160 triệu đồng; trao tặng trên 2.700 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó trị giá hơn 830 triệu đồng. Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ban vận động quỹ các cấp cùng các tổ chức thành viên vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm tặng hơn 73.100 suất quà trị giá trên 25,1 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai kế hoạch vận động quỹ "Vì người nghèo" năm 2021. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc của phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", nhân tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2021, Ủy ban MTTQ tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" các cấp, qua đó góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

TIẾN ĐẠT

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN QUỲNH PHU

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Sáng ngày 21/10, Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phú tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Lưu Thị Nhiên, thôn Ngọc Chi, xã Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ).

Gia đình bà Lưu Thị Nhiên thuộc hộ nghèo của xã. Chồng bà là bệnh binh nhưng đã mất, bản thân bà thường xuyên ốm đau, sống cùng người con trai mắc bệnh tâm thần và cháu nhỏ. Căn nhà cấp 4 sau gần 40 năm xây dựng đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng gia đình không có điều kiện sửa chữa. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Nhiên, đầu năm 2021, thông qua Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hỗ trợ 15 triệu đồng. Ban Trị sự Hội Phật giáo huyện Quỳnh Phú hỗ trợ 15 triệu đồng giúp gia đình bà xây nhà mới. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị cùng sự hỗ trợ của họ hàng, sau gần 2 tháng xây dựng, căn nhà 42m² trị giá 139 triệu đồng đã được hoàn thiện giúp gia đình bà ổn định cuộc sống.

NGUYỄN CƯỜNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VẬT CẢNH TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

đẩy mạnh phát triển kinh tế SVC; tổ chức các cuộc triển lãm, trưng bày SVC; nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, mở rộng các hình thức đồng viên, khuyến khích thực đẩy phong trào SVC ngày càng phát triển.

Tại Đại hội, Hội SVC Việt Nam đã tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc giai đoạn 2016 - 2021 cho Hội SVC Thái Bình. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen của Hội SVC Việt Nam, giấy khen của Hội SVC tỉnh.

CỤC THUẾ TỈNH ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP TRỰC TUYẾN NĂM 2021

Sáng ngày 21/10, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp trực tuyến năm 2021.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong tuần lễ "Đồng hành cùng người nộp thuế" được Cục Thuế tỉnh tổ chức từ ngày 18 - 22/10. Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến qua website của Cục Thuế tỉnh tại địa chỉ <http://thaibinh.gdt.gov.vn>, kết nối giữa Cục Thuế tỉnh với các chi cục thuế khu vực và chi cục thuế các huyện. Trên cơ sở câu hỏi của các doanh nghiệp trên địa bàn tại website, đại diện các chi cục thuế khu vực và chi cục thuế các huyện, các phòng thuộc Cục Thuế tỉnh đã giải đáp các vướng mắc với các nội dung như: cách kê khai thuế giá trị gia tăng của đơn đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho dự án đầu tư mới, thu nhập chịu thuế của thuế thu nhập cá nhân, kê khai và nộp thuế của hộ kinh doanh, các nội dung liên quan đến hóa đơn... **MINH HƯỞNG**